



ประกาศศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ศศข.บ้านห้วยवाद)

ด้วยศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๔,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยवाद หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ๑.เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
- ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ ศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้รับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและมีปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดไม่ได้

กำหนดยื่นใบเสนอราคา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม และพิจารณาผลการสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับเงินค่าจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีเงื่อนไขจะก่อกำหนดผู้ผูกพันก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ งบประจางวดจากสำนักงบประมาณ แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้หากไม่ได้รับเงินงบประมาณในครั้งนี้ ผู้ยื่นซองจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม รับเอกสารสอบราคาจ้าง เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม หรือค้นข้อมูลทาง เว็บไซต์ กศน.อำเภอแจ้ห่ม [www.nfechaehom.com](http://www.nfechaehom.com) หรือเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง [www.lpa.nfe.go.th](http://www.lpa.nfe.go.th) ระหว่าง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๔๒๗-๑๕๕๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม